

Số: 33 /BC-UBND

Xuân Lộc, ngày 22 tháng 02 năm 2012

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện Xuân Lộc - khóa V

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND huyện về việc xem xét, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện - khóa V. UBND huyện tổng hợp ý kiến của các ngành báo cáo trả lời ý kiến của cử tri như sau:

I. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1. Cử tri Tổ 11, ấp Việt Kiều, xã Suối Cát kiến nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm cơ sở chế biến bao ni lông tái chế của hộ ông Nguyễn Văn Minh vì đã xả nước thải gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân sống xung quanh, đã kéo dài 3-4 năm nay. Vấn đề này đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời vừa qua, nhưng chưa thỏa đáng, chưa thuyết phục, cần có biện pháp xử lý triệt để.

Trả lời: Kiến nghị của các cử tri đã được UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Suối Cát kiểm tra và yêu cầu ông Nguyễn Văn Minh xử lý việc thải nước thải gây ô nhiễm môi trường, đồng thời có biện pháp di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư. Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước gửi cơ quan chức năng thẩm định để làm cơ sở lập hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

2. Cử tri Nguyễn Phùng, Tổ 18, ấp Thọ Phước, xã Xuân Thọ kiến nghị Nhà nước quan tâm việc đất Nông trường Xuân Lữ đã khiếu kiện và kiến nghị 25 năm. Ngày 10/9/2010, UBND tỉnh đã có văn bản trả lời, tuy nhiên theo ông Nguyễn Phùng nội dung văn bản trả lời của tỉnh chưa thỏa đáng. UBND tỉnh giao cho Ban Tài chính Tỉnh ủy quản lý từ năm 1986, trước đó được miễn thuế 05 năm, từ năm 1984 - 1985 phải đóng thuế. Năm 1986 bị lấy đất lại, hiện nay gia đình ông Nguyễn Phùng có 7 người con, gia đình đang gặp nhiều khó khăn, mặc khác đã có công khai phá đất, đề nghị UBND huyện quan tâm phối hợp các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Trả lời: Các khiếu nại, kiến nghị của ông Nguyễn Phùng liên quan đến đất Nông trường Xuân Lữ đã được UBND huyện, UBND tỉnh trả lời cụ thể từng vấn đề cho ông Nguyễn Phùng nhiều lần. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Xuân Thọ lập phương án giao đất Nông trường Thọ Lộc cho hộ gia đình, cá nhân và đang trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn (2011 - 2015). Sau khi quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn (2011 - 2015) được phê duyệt, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã tham mưu trình UBND huyện giao đất cho các hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện đúng quy định pháp luật.

3. Cử tri thị trấn Gia Ray kiến nghị:

a) UBND huyện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ gắn với tài sản trên đất cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Gia Ray để nhân dân thuận tiện trong việc sửa chữa xây dựng nhà ở.

Trả lời: Kế hoạch đo đạc lại bản đồ địa chính và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Ray được UBND tỉnh phê duyệt và giao Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện đăng ký tại từng khu phố. Tháng 11 năm 2010, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh bàn giao 3.065 hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện để thực hiện rà soát, lập thủ tục cấp mới và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Gia Ray. Ngày 13/4/2011, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện xây dựng kế hoạch số 02/KH-2011 để thực hiện công tác cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 3.065 hồ sơ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh bàn giao. Hiện nay, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã thực hiện xong khoảng 1.000 hồ sơ đủ điều kiện và đang thực hiện các hồ sơ đủ điều kiện còn lại. Đối với những hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp mới, cấp đổi còn lại, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện lập danh sách chuyển lại hồ sơ cho Văn phòng đăng ký tỉnh yêu cầu đơn vị đo đạc chỉnh sửa theo quy định.

b) Khu quy hoạch Thương mại 19,8ha tại thị trấn Gia Ray có thực hiện không trả lời cụ thể cho người dân để dân yên tâm sản xuất.

Trả lời: Kiến nghị của cử tri về nội dung trên, UBND huyện đã tiến hành kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư dự án này. Trong năm 2010, dự án này đã được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đường Thịnh lập các thủ tục để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau nhiều lần làm việc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đường Thịnh vẫn chưa triển khai đầy đủ các thủ tục đầu tư nên UBND tỉnh đã quyết định thu hồi dự án. Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục giới thiệu nhà đầu tư mới để đầu tư vào khu vực trên.

4. Cử tri ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành kiến nghị: UBND huyện quan tâm chỉ đạo xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy chế biến mủ cao su Minh Phát gây ra vẫn chưa được khắc phục.

Trả lời: Hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở chế biến mủ cao su Minh Phát đã đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, qua kiểm tra của phòng Tài nguyên và Môi trường nhận thấy cơ sở chưa khắc phục được một số hạn chế trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải và xử lý mùi hôi thải ra môi trường. UBND huyện đã yêu cầu cơ sở có biện pháp xử lý nước thải trong quá trình sản xuất và có biện pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh vào môi trường. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Xuân Tâm thường xuyên tổ chức kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý, hạn chế tình trạng cơ sở chế biến mủ cao su Minh Phát thải ra môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

5. Cử tri xã Xuân Trường kiến nghị: Khu vực bán ngập hồ Gia Ui của một số hộ dân ấp Bàu Sen kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được giải quyết, giấy CNQSDĐ không được cấp, việc thu hồi bồi thường cũng không thực hiện, nhà

nước có cắm mốc rồi để đó, đề nghị UBND huyện quan tâm, giải quyết dứt điểm cho nhân dân.

Trả lời: Hiện nay, Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi Đồng Nai đã ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật địa chính Nhà đất tỉnh Đồng Nai tiến hành đo đạc, xác định phần diện tích lòng hồ. Đối với phần diện tích hành lang bảo vệ an toàn hồ Gia Uí khoảng 85 ha đang tiến hành cắm mốc để xác định diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn. Sau khi việc cắm mốc xác định chính xác phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn hoàn tất, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã có liên quan và đơn vị tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020 để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định.

6. Cử tri Văn Kim Hằng, ấp 4, xã Xuân Hòa kiến nghị việc cán bộ xã làm hồ sơ đất giá chữ ký của cha bà, mà nhà nước không xử lý.

Trả lời: Việc lập hồ sơ chính lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Hùng do ông Đặng Văn Thêm - nguyên Cán bộ địa chính xã Xuân Hòa giữ chức ký của cha chồng bà Văn Kim Hằng đã được UBND huyện chỉ đạo xử lý nghiêm túc. Cụ thể: UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện thẩm tra quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Hùng và ông Bùi Hùng chuyển nhượng lại cho ông Phạm Thùy Dương để làm căn cứ thu hồi. Hiện nay, ông Đặng Văn Thêm đã nghỉ việc nên không xem xét xử lý kỷ luật cán bộ.

7. Cử tri ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát kiến nghị: UBND huyện kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép khu vực dưới chân núi Chứa Chan thuộc địa phận xã Xuân Thọ đã làm ô nhiễm nguồn nước tưới rau màu của nhân dân ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát.

Trả lời: Trong thời gian qua, UBND xã Xuân Thọ đã lập biên bản xử lý 02 trường hợp khai thác cát trái phép tại khu vực dưới chân núi Chứa Chan. Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với UBND xã Xuân Thọ và UBND xã Suối Cát tổ chức kiểm tra thường xuyên, tham mưu UBND huyện xử lý theo đúng quy định.

II. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng:

1. Cử tri xã Xuân Định kiến nghị UBND huyện phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 79 tiến hành thi công nạo vét mương Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Xuân Định) để khơi thông dòng chảy.

Trả lời: Đoạn đường theo kiến nghị của cử tri là từ km1814+400 đến km 1814+700 thuộc Quốc lộ 1A. Năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 79 đã đồng ý đào mương thoát nước; đồng thời đề nghị UBND xã Xuân Định vận động nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị đào mương và lấp đất cống ra vào nhà. Tuy nhiên, do việc vận động chậm được thực hiện nên đơn vị này chưa đào mương. Qua làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng công trình 79, đơn vị này sẽ thực hiện việc nạo vét mương vào đầu mùa mưa năm 2012.

2. Cử tri ấp Bình Minh, xã Suối Cát kiến nghị UBND huyện quan tâm đầu tư đèn chiếu sáng trên Tỉnh lộ 765 (đoạn cong nằm ở khoảng cột mốc Km 02) đoạn đường cua, dốc nguy hiểm, bên lề đường có hố sâu và thường xuyên xảy ra tai nạn

giao thông, nên người dân đi lại vào ban đêm không yên tâm, đề nghị cơ quan chức năng cấp trên tiếp tục quan tâm vấn đề này.

Trả lời: Tỉnh lộ 765 đoạn từ km0+000 đến km0+917 và đoạn từ km3+000 đến km4+000 đã có hệ thống chiếu sáng. Đoạn từ km0+917 đến km3+000 (đoạn đường theo kiến nghị của cử tri) chưa có hệ thống chiếu sáng. Tuyến đường này do tình quản lý nên Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đầu tư hệ thống chiếu sáng đoạn từ km0+917 đến km1+526.

3. Cử tri xã Xuân Trường kiến nghị: Đường từ hồ Núi Le nối dài vào Phân trường 5, hiện còn 104 hộ chưa có điện sinh hoạt phải mắc qua điện kế phụ, giá điện rất cao, đoạn này chưa có đường dây trung thế, ngành điện đã khảo sát nhiều lần nhưng chưa xây dựng, đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư.

Trả lời: Tuyến lưới điện trung thế đường hồ Núi Le nối dài vào Phân trường 5 đã được Sở Công thương Đồng Nai, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện lực Xuân Lộc tổ chức khảo sát vào tháng 11/2011. Hiện nay, Sở Công thương Đồng Nai đang thỏa thuận với Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai về việc xây dựng công trình này trong năm 2012.

4. Cử tri ấp Đông Minh và Tây Minh, xã Lang Minh kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra việc lắp đặt biển báo giao thông cấm xe có tải trọng 10 tấn (vị trí tại ngã 3 Suối Cát) trên tuyến tỉnh lộ 765.

Trả lời: Tại đầu ĐT 765 có cấm biển báo cấm tải trọng 10 tấn/ trục xe (Biển số 116 - Hạn chế trọng lượng trên trục xe). Biển này để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ), kể cả xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bố trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. Việc cấm biển báo trên phù hợp với quy định tại Điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN-237-01.

5. Cử tri ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường kiến nghị: Cống thoát nước xuyên qua tuyến đường sắt đoạn qua ấp Bàu Sen, lưu lượng nước rất lớn vào mùa mưa gây ngập úng cánh đồng Bàu Sen đề nghị chính quyền xây dựng mương thoát nước để tiêu úng để không gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp.

Trả lời: Về nội dung kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp UBND xã Xuân Trường kiểm tra thực tế và thăm dò ý kiến của một số hộ dân về phương án tiêu thoát nước tại cánh đồng Bàu Sen. Qua khảo sát, nhân dân khu vực này chưa thống nhất về phương án thoát nước để giải quyết ngập úng. Để giải quyết kiến nghị trên, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Xuân Trường rà soát đất đai trong khu vực (những khe suối tồn tại trước đây nhưng đã bị dân lấn chiếm nếu có) để tổ chức họp dân để thống nhất phương án xây dựng mương thoát nước.

III. Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cử tri ấp Tân Bình 1 kiến nghị trong năm vừa qua vấn đề chăn nuôi của các hộ dân trên địa bàn có xảy ra bệnh tai xanh; đợt xảy ra bệnh ở mức thiệt hại rất lớn cho các hộ chăn nuôi (cụ thể hộ ông Nguyễn Sơn Lâm thiệt hại 10 con heo nái và 30 con heo có trọng lượng 35kg/con; ông Nguyễn Sơn Lâm đã liên hệ 6 lần với ngành thú y xã nhưng không được cán bộ thú y xã hướng dẫn, vì vậy ông Nguyễn

Sơn Lâm phải tự đi chôn lấp đàn heo đã bị chết). Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, ngành thú y xã cần nên quan tâm hướng dẫn nông dân.

Trả lời: Trong năm 2010, trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã xuất hiện dịch heo tai xanh từ ngày 12/08/2010 đến ngày 31/10/2010. Qua đợt dịch đã có 08/15 xã, thị trấn có heo mắc bệnh của 85 hộ chăn nuôi heo. Tổng số heo mắc bệnh là 2.586 con, trong đó tổng số heo bị tịch thu tiêu hủy được hỗ trợ cho người chăn nuôi là 1.223 con, tổng trọng lượng 44.207 kg với số tiền hỗ trợ cho người chăn nuôi là 1.105.180.000 đồng. Trong đó xã Lang Minh được hỗ trợ cho 16 hộ, tổng số heo bị hủy là 141 con với số tiền hỗ trợ là 143.730.000 đồng.

Đối với kiến nghị của cử tri về trường hợp của ông Nguyễn Sơn Lâm: Heo nhà ông Nguyễn Sơn Lâm bị bệnh, ông Lâm đã mua thuốc thú y tại điểm bán thuốc của ông Nguyễn Văn Phương để điều trị, Ông Lâm có nhờ ông Quý (cũng là điểm bán thuốc thú y trong vùng và là cán bộ thú y xã) vào xem và hướng dẫn cách điều trị cho đàn heo của ông Lâm. Tuy nhiên, do tập trung vào công tác dập dịch nên ông Quý đã không đến nhà ông Lâm được. Mặt khác, ông Quý nghĩ ông Lâm mua thuốc thú y của ông Phương thì có thể nhờ ông Phương vào hướng dẫn phòng và chữa bệnh cho đàn heo. UBND xã Lang Minh đã nhắc nhở ông Quý phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công việc.

IV. Lĩnh vực Quản lý dự án:

1. Cử tri thị trấn Gia Ray kiến nghị: *UBND huyện quan tâm kiểm tra giám sát công trình thi công đường Song hành Quốc lộ 1A, vì thực tế công trình này nghiệm thu đưa vào sử dụng thời gian chưa lâu nhưng đã sửa chữa, dặm vá hơn 10 lần. Đồng thời, xem xét cây xanh trồng hai bên đường phù hợp hơn, có tuổi thọ cao hơn để giảm thiểu kinh phí chăm sóc.*

Trả lời: Về việc dặm vá, sửa chữa đường Song hành QL1A: Công trình Đường Song hành Quốc lộ 1A đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 12/9/2011. Trong thời gian sử dụng, toàn bộ tuyến đường dài 2,5km có khoảng 10 vị trí mặt đường bị hư hỏng đã được đơn vị thi công sửa chữa xong. Nguyên nhân hư hỏng do vị trí trạm xăng dầu Toàn Thắng xe tải trọng lớn ra vào thường xuyên và một số vị trí nền đường bị lún do xử lý đào đá tảng. Hiện nay công trình còn trong thời gian bảo hành, mọi hư hỏng sẽ được chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục trong thời gian bảo hành. Về kiến nghị trồng cây xanh hai bên đường Song hành QL1A: Hiện nay đơn vị thi công đã trồng xong cây xanh toàn bộ tuyến đường theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Một số cây chết và yếu đang xử lý cho trồng lại.

2. Cử tri ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành kiến nghị: *Công trình Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh mới đưa vào sử dụng 04 năm đã xuống cấp; riêng ý kiến này Đại biểu Tổ số 2 cùng Chủ tịch UBND xã, các ngành của xã, ấp, cử tri phản ánh và lãnh đạo nhà trường trực tiếp xuống hiện trường, qua kiểm tra, nhận thấy ý kiến phản ánh của cử tri là có cơ sở. Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục để cử tri trong ấp yên tâm và thấy có yên tâm giảng dạy.*

Trả lời: Công trình trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh được triển khai thi công từ ngày 08/11/2007 đến ngày 04/12/2008 hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử

dụng. Đến ngày 27/4/2010 được tổ chức nghiệm thu hết thời gian bảo hành. UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA cùng đơn vị thi công tổ chức kiểm tra tại công trình. Nguyên nhân của việc xuống cấp chủ yếu là thấm các sản sê nô mái, thành sê nô và nứt tại vị trí khe lún các nội dung này đã được đơn vị thi công khắc phục nhiều lần và được xác nhận của trường. Để khắc phục tình trạng xuống cấp, Ban Quản lý dự án huyện đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thực hiện sửa chữa để đảm bảo nhu cầu dạy và học của trường. Dự kiến thời gian hoàn thành trong tháng 3/2012.

V. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Cử tri ấp Cây Da, ấp Bầu Sinh, xã Suối Cao kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ công tác bình xét hộ nghèo chưa công bằng tại ấp Bầu Sinh, ấp Cây Da, đặc biệt là hộ ông Lê Văn Xíu, bà Trần Thị Hương và ông Trần Ngọc Tuệ.

Trả lời:

- Đối với hộ ông Lê Văn Xíu: Hộ ông Lê Văn Xíu có 7 nhân khẩu, 3 lao động, được xã xây dựng nhà tình thương năm 2002, gia đình được vay vốn ưu đãi hộ nghèo 15 triệu đồng, vay vốn giải quyết việc làm 20 triệu đồng từ nguồn vốn của Công an huyện dành cho người mãn hạn tù trở về, được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình 135 làm nhà vệ sinh và các chính sách như hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ sản xuất dành cho hộ nghèo ở ấp đặc biệt khó khăn đều được áp, xã đưa vào danh sách thụ hưởng. Tại hội nghị bình xét hộ nghèo năm 2011, gia đình ông Xíu đã được bình xét đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo năm 2011 (vợ ông có tham gia hội nghị này). Tuy nhiên, sau đó ông Xíu (chủ hộ) không nhất trí, cho rằng gia đình ông còn khó khăn ở lại hộ nghèo để có điều kiện hỗ trợ cho con ông được tiếp tục học hành. Qua xác minh, phòng Lao động - TB và XH đã giải thích, đối với những hộ vượt nghèo sẽ tiếp tục được thụ hưởng thêm 05 chính sách về Tín dụng, bảo hiểm y tế, giáo dục, dạy nghề, khuyến nông - khuyến công trong thời gian 02 năm tiếp theo sau khi vượt nghèo, trong đó có chính sách hỗ trợ về giáo dục để gia đình ông yên tâm.

- Đối với hộ bà Trần Thị Hương: vợ chồng bà Trần Thị Hương đều làm công nhân tại Khu công Nghiệp Biên Hòa, có thu nhập ổn định nên đã được xét vượt nghèo trong năm 2011.

- Đối với hộ ông Trần Ngọc Tuệ: gia đình ông Trần Ngọc Tuệ không có nhà ở (ở tạm nhà chị gái), có con bị bại não, chỉ có 01 lao động đi làm công ty, vợ ở nhà chăm con. Hiện nay, gia đình ông Trần Ngọc Tuệ đang nằm trong danh sách hộ nghèo của xã Suối Cao.

2. Cử tri ấp 3A, xã Xuân Bắc kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ công tác bình xét hộ nghèo chưa công bằng tại ấp 3A, đặc biệt là hộ ông Vũ Viết Tuyên và ông Trần Duy Khánh.

Trả lời:

- Đối với hộ ông Vũ Viết Tuyên: hộ ông Vũ Viết Tuyên có 5 nhân khẩu, 2 lao động, được xã xét đưa vào danh sách làm nhà tình thương năm 2010. Tuy nhiên, do chưa có được nguồn vận động nên chưa được hỗ trợ làm nhà tình thương. Vào đầu năm 2011, gia đình ông Tuyên bán được 10 mét đất giá trị 60

triệu đồng để xây nhà, hiện còn 10 mét, gia đình đang còn nợ 20 triệu đồng, thu nhập chủ yếu của gia đình làm thuê, kinh tế còn khó khăn. Tại hội nghị bình xét hộ nghèo, Ban áp 3A đã có ý kiến gia đình ông Tuyên có khả năng vượt nghèo nhưng chưa bền vững, nên để lại trong thời gian nữa để hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình ông vượt nghèo (dự kiến vượt nghèo trong năm 2012 hoặc 2013).

- Đối với hộ ông Phạm Duy Khánh: Hộ ông Phạm Duy Khánh đã vượt nghèo trong năm 2011, gia đình có 02 lao động, thu nhập cao, gia đình mua được 8 sào đất từ nguồn vốn tích lũy của gia đình và con cái hỗ trợ. Hiện nay, gia đình ông Phạm Duy Khánh đã ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã Xuân Bắc.

3. Cử tri ấp Thọ Trung, xã Xuân Thọ kiến nghị UBND huyện xem xét xây dựng Nhà văn hóa cho đồng bào Châu ro nhằm phục vụ công tác sinh hoạt cho đồng bào dân tộc.

Trả lời: Nhà Văn hóa dân tộc Châu Ro tại ấp Thọ Trung, xã Xuân Thọ đã được quy hoạch trong mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thọ đến năm 2020. Hiện nay, UBND huyện Xuân Lộc đang tập trung mọi nguồn lực tài chính để đầu tư cho các xã điểm nông thôn mới trên địa bàn huyện, trong đó ưu tiên vốn để đầu tư cho việc xây dựng đường XHH GTNT, Trường học, Trụ sở ấp. Sau đó, UBND huyện sẽ xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà Văn hóa dân tộc Châu Ro giai đoạn 2016 - 2020.

4. Cử tri Nguyễn Công Toan, ấp 6, xã Xuân Bắc kiến nghị: nội dung trả lời của Ban Chỉ huy Quân sự huyện về việc giải quyết huân chương chiến công sai họ tên của ông chưa thỏa đáng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện trả lời rõ nguyên nhân dẫn đến việc cấp huân chương chiến công sai họ tên từ cấp nào, cơ quan nào để ông Nguyễn Công Toan liên hệ, đề nghị được giải quyết, vì vấn đề này đã quá lâu (khoảng 8 năm), nhưng chưa khắc phục.

Trả lời: Đối với trường hợp ông Nguyễn Công Toan hồ sơ Huân chương chiến công hạng nhất tại Campuchia sai tên Ban CHQS huyện đã trả về Ban Tuyên huấn/phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh và được cấp trên chuyển về Trung ương. Ông Nguyễn Công Toan có thể liên hệ với Bộ CHQS tỉnh hoặc Ban Thi đua khen thưởng Trung ương để được giải quyết.

VI. Lĩnh vực pháp luật

1. Cử tri ấp Thọ Phước, xã Xuân Thọ kiến nghị: Việc sử dụng, dụng cụ ngậm thổi để đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông gây bất bình cho nhân dân, nhiều người ngậm có khả năng lây bệnh lao và các bệnh truyền nhiễm khác. Đề nghị các cấp có thẩm quyền có hướng khắc phục để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Trả lời: Dụng cụ đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông do Công an huyện sử dụng bao gồm hai phần, phần dụng cụ đo nồng độ cồn và ống ngậm thổi. Các ống ngậm thổi này được làm bằng nhựa và chỉ sử dụng 01 lần/01 người, không tái sử dụng lại để tránh các bệnh truyền nhiễm, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

2. Cử tri xã Suối Cát kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý hiệu quả đối với các hành vi điều khiển xe ô tô tải, xe mô tô gắn máy chạy quá tốc độ cho phép trên tuyến Tỉnh lộ

763 gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân khi tham gia lưu thông trên tuyến đường này.

Trả lời: Hàng ngày, Công an huyện đều phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát tại tuyến tỉnh lộ 763 để xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Hiện nay, do tuyến Tỉnh lộ 763 đang sửa chữa nâng cấp nên Công an huyện chưa bố trí máy đo để xử lý các hành vi chạy quá tốc độ. Sau khi tuyến Tỉnh lộ 763 sửa chữa xong Công an huyện sẽ bố trí máy đo để xử lý các hành vi chạy quá tốc độ.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện - khóa V nhiệm kỳ 2011-2016./.

Nơi nhận:

- TT. HU; TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT.UBH;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu: VT -TH (các khối).

TL.CHỦ TỊCH
QUAN VĂN PHÒNG



(Handwritten signature)

Vũ Văn Quý

BÁO CÁO TÓM TẮT

**Ước thực hiện kế hoạch Nhà nước 06 tháng đầu năm,
mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2012
(Dùng cho Đại biểu tiếp xúc cử tri)**

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

1. Kinh tế.

- Giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo giá cố định trên địa bàn ước thực hiện 1.515,1 tỷ đồng đạt 46,24%KH năm, tăng 13,49% so với cùng kỳ. Trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,62% so với cùng kỳ. Công nghiệp - xây dựng tăng 16,52% so với cùng kỳ. Thương mại - dịch vụ tăng 17,25% so với cùng kỳ.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã và toàn huyện năm 2011 và Quý I/2012, đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức làm việc kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, trong đó tập trung công tác xây dựng đường GTNT, Nhà văn hóa ấp; Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới các xã.

- Thu ngân sách 147.105 triệu đồng, đạt 43,31%KH năm, tăng 13,39% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách 210.799 triệu đồng, đạt 54,8%KH năm tăng 9,34% so với cùng kỳ.

- Giải quyết việc làm cho 2.580 lao động, đạt 32,25%KH.

- Tỷ lệ hộ dùng điện 99,3%.

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh 97,3%.

Trên các lĩnh vực cụ thể:

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (theo giá cố định năm 1994) trong 6 tháng đầu năm ước đạt 857,8 tỷ đồng, đạt 54,05%KH - tăng 6,86% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó trồng trọt là 561,3 tỷ đồng - đạt 58,89%KH (tăng 5,57% so với cùng kỳ), chăn nuôi là 259,3 tỷ đồng - đạt 45,61%KH (tăng 9,49% so với cùng kỳ), dịch vụ nông nghiệp là 37,2 tỷ đồng - đạt 57,3%KH (tăng 8,77% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất lâm nghiệp (giá cố định năm 1994) là 14,1 tỷ đồng - đạt 67%KH (tăng 3,5% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất thủy sản (giá cố định năm 1994) là 15,2 tỷ đồng, đạt 68,47%KH (tăng 7,8% so với cùng kỳ)...

- Giá trị sản xuất kinh doanh công nghiệp, TTCN (GCD 1994) 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt 785,6 tỷ đồng, đạt 42,3% kế hoạch, tăng 16,16% so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ước đạt 2.530,1 tỷ đồng đạt 48,97% kế hoạch, tăng 20,33% so với cùng kỳ. Tổng số đơn vị kinh doanh thương mại dịch vụ là 6.952 đơn vị đạt 98,44% so với kế hoạch.

- Về giao thông vận tải: Giá trị sản lượng (giá cố định năm 1994) ước đạt 71,3 tỷ đồng, đạt 54,92% kế hoạch, tăng 15,81% so với cùng kỳ.

- Về điện lực và cấp nước: Giá trị sản lượng (giá cố định năm 1994) ước đạt 61,5 tỷ đồng - đạt 47,71%KH, tăng 26,28% so với cùng kỳ.

- Về bưu điện: Giá trị sản xuất ngành bưu điện (giá cố định năm 1994) ước đạt 122,7 tỷ đồng - đạt 45,2%KH, tăng 29,69% so với cùng kỳ. Tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp điện thoại để phục vụ cho các hộ dân có nhu cầu.

- Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 6 tháng ước đạt 657,3 tỷ đồng, đạt 37,33% KH, tăng 24,84% so với cùng kỳ, trong đó nguồn vốn xây dựng trong nhân dân đạt 565,8 tỷ đồng, đạt 38,16%KH, tăng 24,13% so với cùng kỳ năm 2011.

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trong 6 tháng đầu năm 2012 đã cấp được 327 giấy cho 294 hộ với tổng số thửa là 346, tổng diện tích 156,34 ha (trong đó: đất nông nghiệp 154,72 ha; đất ở 1,62 ha). Lũy kế kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ trước đến nay là 45.287 hộ, gồm 53.202 giấy, 172.061 thửa với tổng diện tích 38.628,82 ha (trong đó: Đất nông nghiệp là 37.643,36 ha và đất ở là 985,46 ha). So sánh kết quả cấp giấy từ trước cho đến nay về số thửa đạt 90,03% và diện tích đạt 96,83%.

2. Văn hóa - xã hội.

- Công tác Văn hoá thông tin tổ chức nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả, gắn với các sự kiện chính trị của huyện, tỉnh và đất nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp Quốc gia danh lam thắng cảnh Núi Chứa Chan cấp Quốc gia.

- Hoạt động thể dục, thể thao: Các môn thể dục, thể thao được duy trì và phát triển rộng ở các câu lạc bộ thể thao, trường học, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn trong 6 tháng đầu năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm 2012, tổ chức 11 giải thể thao cấp huyện, đạt 52.6% (11/19) kế hoạch: Tham gia 14 giải thể thao cấp tỉnh, đạt 77% (14/18) kế hoạch.

- Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Đến nay trên toàn huyện có 46.634 hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, đạt 99% tổng số hộ.

- Công tác y tế: Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân đã thực hiện được 100.715 người; tiêm chủng cho trẻ em dưới 01 tuổi đủ 7 loại vaccin có 1.904 trẻ, đạt 49,0% kế hoạch; tiêm uống vắc xin cho hơn 1.763 phụ nữ có thai, đạt 45,4% kế hoạch.

- Công tác Giáo dục, đào tạo: Giữ vững 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THPT; Tổ chức hội thi giáo viên giỏi huyện bậc Mầm non, Tiểu học; công nhận 139/180 giáo viên giỏi bậc Mầm non (đạt 77.22 %), 71/79 giáo viên giỏi bậc Tiểu học (đạt 89,87%); 166/221 giáo viên giỏi bậc THCS (đạt 75,11%); Hội thi học sinh giỏi 7 môn văn hóa cấp THCS (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh), công nhận học sinh giỏi cấp huyện 195/550 em (35.45 %); Hội thi Olympic Toán, Tiếng Việt cấp Tiểu học, đạt giải cấp huyện 238/690 HS (34,49 %).

- Công tác CCHC: Lắp đặt hệ thống camera giám sát theo dõi hoạt động tại bộ phận 01 cửa, 01 cửa liên thông tại huyện và các xã, thị trấn.

- Công tác lao động việc làm và đào tạo nghề: 6 tháng đầu năm 2012 giới thiệu việc làm cho 2.580 lượt lao động, đạt 35,63% kế hoạch; mở 20 lớp dạy nghề Lao động nông thôn có 600 học viên, đạt 50%KH.

- Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội: Công tác chăm lo chính sách người có công: Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 3.039 lượt hộ chính sách người có công với kinh phí 6.440,706 triệu đồng; Trợ cấp 01 lần cho người được nhận huy chương kháng chiến, kinh phí 268,193 triệu đồng. Thành lập 15 đoàn đi thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu; giải quyết trợ cấp và thăm tặng quà tết là 2.429 lượt người, kinh phí 1.190,6 triệu đồng; xây dựng Đề án hỗ trợ đời sống hộ chính sách người có công trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015 thông qua HĐND và triển khai thực hiện.

- Công tác giảm nghèo: cho 260 hộ vay, với số tiền 3.900 triệu đồng, đạt 70,9%KH. Mua mới 660 thẻ BHYT cho 126 hộ nghèo, trẻ em nghèo trên 6 tuổi.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện; Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo thực hiện tốt các quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo:

- Công tác dân tộc: Chỉ đạo hoàn tất các thủ tục thanh toán nguồn vốn tồn thuộc Chương trình 134, 135 giai đoạn II trên địa bàn huyện, trong đó tồn tại xã là 353.711.881 đồng; Tổng hợp danh sách người dân thuộc hộ nghèo năm 2012 trên địa bàn được thụ hưởng quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ban dân tộc Tỉnh; Chỉ đạo rà soát và bình chọn người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả 21 người được bình chọn người uy tín.

3. Quốc phòng - an ninh.

- Tình hình An ninh trật tự: Đã phát hiện 13 vụ vi phạm về kinh tế, giảm 03 vụ so với cùng kỳ; 39 vụ phạm pháp hình sự, giảm 11 vụ so với cùng kỳ; triệt phá 03 vụ đánh bạc; phát sinh tăng 80 đối tượng ma túy, phát hiện 08 vụ, 12 đối tượng mua bán, sử dụng ma túy; tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ (cùng kỳ không xảy ra), làm bị thương 01 người; Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 19 vụ, tăng 02 vụ so với cùng kỳ. Hậu quả chết 24 người, tăng 03 người so với cùng kỳ, bị thương 27 người, tăng 16 người so với cùng kỳ. Va chạm giao thông xảy ra 67 vụ, tăng 28 vụ so với cùng kỳ, làm bị thương 132 người, tăng 58 người so với cùng kỳ.

- Công tác thanh tra kinh tế xã hội đã tổ chức thực hiện 03 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thanh tra chuyên đề diện rộng về kiên cố hóa trường lớp.

- Tiếp nhận 04 đơn (02 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo) của công dân, giảm 01 đơn so với cùng kỳ năm 2011. Đã giải quyết: 04 đơn, tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

- Tiếp dân 534 lượt công dân, tăng 416 lượt so với năm 2011 (cấp huyện 152, cấp xã 382).

- Công tác tư pháp: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước; đăng ký khai sinh cho 2.683 trường hợp, đăng ký khai tử cho 483 trường hợp và đăng ký kết hôn cho 1.373 đôi nam nữ; cấp lại bản chính giấy khai sinh cho 37 trường hợp; Cải chính hộ tịch cho 29 trường hợp; Trợ giúp pháp lý cho 79 đối tượng. Công tác hòa giải cơ sở đã hòa giải thành 117/170 đơn.

- Thi hành án: Đã thi hành án xong 373 việc (đạt tỷ lệ 51,5%), án còn phải thi hành là 351 việc. Tổng số tiền tiếp tục giải quyết là 17,39 tỷ đồng, số tiền ủy thác thi hành án là 460,260 triệu đồng.

II. Chỉ tiêu và một số nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm.

1. Chỉ tiêu chủ yếu:

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (GCD 1994) 731,1 tỷ đồng, lũy kế cả năm là 1.588,9 tỷ đồng, đạt 100,13%KH.

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - TTCN (GCD 1994) 925,4 tỷ đồng, lũy kế cả năm là 1.884,3 tỷ đồng, đạt 104,4%KH.

- Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ (GCD 94) là 1.098,7 tỷ đồng, lũy kế cả năm là 1.857,0 tỷ đồng, đạt 101,47%KH.

- Về thu chi ngân sách:

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn 194.830 triệu đồng, lũy kế cả năm là 341.935 triệu đồng, đạt 100,67%KHPĐ.

+ Tổng chi ngân sách trên địa bàn 231.247 triệu đồng, lũy kế cả năm là 442.046 triệu đồng, đạt 114,92%KHPB.

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,13%.

- 100% số hộ và 100% số khu ấp đạt chuẩn sức khỏe. 15 xã, thị trấn giữ vững chuẩn quốc gia về y tế. 100% xã, thị trấn tiếp tục giữ vững làm tốt công tác thương binh liệt sỹ.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,4%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh 97,4%. Giải quyết việc làm cho 5.420 lao động.

- Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tỷ lệ giải quyết đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền của UBND huyện từ 90% trở lên. Tỷ lệ án thi hành xong đạt 75% tổng án có điều kiện thi hành.

2. Nhiệm vụ chủ yếu.

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả cao Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2012 và vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013 đảm bảo đúng thời vụ và cơ cấu giống.

- Tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý và khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung thu các nợ thuế, phấn đấu thu đạt chỉ tiêu kế hoạch.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường nhằm ổn định sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm túc đối với các cơ sở sản xuất không đảm bảo vệ sinh môi trường, xả các chất thải ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân.

- Triển khai thực hiện Đề án về các biện pháp xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục Mầm non trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015.

- Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động cán bộ, nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế; tăng cường kiểm tra các cơ sở hành nghề tư nhân, kịp thời xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về hành nghề y dược tư nhân.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, dạy nghề và tạo việc làm. Đẩy mạnh phong trào Đề án đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho diện chính sách, các đối tượng xã hội, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án về các biện pháp chăm lo đời sống cho hộ chính sách, người có công trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên quan tâm chấn chỉnh thái độ tác phong của cán bộ công chức, rà soát các quy trình, thủ tục hồ sơ hành chính, giảm phiền hà cho dân, nhất là trong lĩnh vực về nhà đất, thuế, cấp phép kinh doanh, cấp phép xây dựng...

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn 06 tháng cuối năm 2012.

- Thực hiện công tác giao quân năm 2012 đạt chỉ tiêu kế hoạch tình giao, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ của huyện.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của UBND huyện Xuân Lộc./.